



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด ไทยรัฐ คมชัดลึก เดลินิวส์ แนวหน้า มติ ชน M2F ผู้จัดการ รายวัน 360 องศา ทวี ช่อง 3 ช่อง TNN 24 Thai PBS	<b>ข้าราชการสธ.ลวนลามลูกจ้าง</b> -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการสอบสวนและลงโทษ นายอัศม์เดช รัตนว ประเสริฐ อายุ 40 ปี หัวหน้าส่วนกลุ่มงานภารกิจอำนวยการ สป.สธ. ที่ก่อเหตุลวนลามลูกจ้างสาวหลายรายตั้งแต่ปี 2557 ว่า ที่ประชุมมอกพ.สธ.ได้พิจารณาโทษตามผลสรุปที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเสนอ โดยมีความเห็นว่า เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา 85 (4) แห่งพ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นสมควรลงโทษไล่ออกจากราชการ
มติชน ไทยรัฐ ข่าวสด เดลินิวส์ คมชัดลึก สยามรัฐ แนวหน้า ไทยโพสต์ บางกอกทูเดย์	<b>โครงการก้าวคนละก้าว</b> -เสนอข่าว ดูน บอดี้สแลม พร้อมคณะนักวิ่งทีมก้าวคนละก้าวฯ เริ่มปล่อยตัวจากจุดสตาร์ทบิมน้ำมัน PT อ.กาญจน ดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีทีมสาธารณสุข แพทย์ ส่วนราชการ และประชาชนในสุราษฎร์ธานี ร่วมวิ่งด้วยจำนวนมาก ขณะที่หน้ารพ.กาญจนดิษฐ์ มีพยาบาล แพทย์และเจ้าหน้าที่ ถือเทียนออกมาต้อนรับรอต้อนรับ พร้อมร้องเพลงมาร์ชยา บาล สร้างความประทับใจให้กับตูน ซึ่งกล่าวกับพยาบาลว่า เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วย ส่วนคุณพยาบาล คือ บุคคลที่สำคัญในการช่วยชีวิตประชาชน เมื่อตูนวิ่งมาถึงหน้ารพ.สุราษฎร์ธานี ได้เข้าไปที่หน้าตึกอำนวยการของรพ. มีนพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผอ.รพ.สุ ราษฎร์ธานี คณะแพทย์ พยาบาล ประชาชน รวมทั้งญาติผู้ป่วย คอยต้อนรับและมอบเงินบริจาค โดยตูนกล่าวกับ บุคลากรรพ.สุราษฎร์ธานีและประชาชน ว่า ขณะนี้มีเงินบริจาคแล้วกว่า 250 ล้านบาท ตูนวิ่งเพียง 55 วัน แต่อยากใ ก่าลังใจคุณหมอ พยาบาล ที่ยังต้องวิ่งต่อไปตลอดชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ดังนั้นเราทุกคนจึงต้องช่วยกันอย่างเต็มที่ ข้อมูลจากทีมงานแจ้งว่า การวิ่งล่าช้ากว่ากำหนดอยู่ 3 เซต สาเหตุจากการบาดเจ็บของตูน ทำให้คณะแพทย์ต้อง ประเมินสภาพร่างกายอย่างต่อเนื่อง และระหว่างวันจะมีการประชุมประเมินและแจ้งผ่านทางเว็บไซต์เป็นระยะ
ข่าวสด สปริงนิวส์ สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ Thailandplus.tv	<b>การช่วยเหลือผู้ป่วยเนื้องอกที่ศีรษะ จ.ลพบุรี</b> -เสนอข่าว นพ.โอบาส การย์กวิพงษ์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. กล่าวว่า รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดคืนชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยชายอายุ 71 ปี มีก้อนเนื้องอกขนาดใหญ่ที่หนังศีรษะด้านขวาโต ขึ้นเรื่อยๆ เป็นเวลานาน 4 ปี น้ำหนักประมาณ 2 กก. กดทับใบหูข้างขวาจนพับลงมา โดยมี นพ.วรวรรณ แก้ววิเชียร ศัลยแพทย์ตกแต่ง รพ.พระนารายณ์มหาราช เป็นหัวหน้าทีมผ่าตัด พร้อมส่งชิ้นเนื้อตรวจเพื่อวางแผนการรักษา ต่อเนื่อง ขณะนี้ผู้ป่วยยังพักรักษาตัวที่รพ. อาการดีขึ้นเรื่อยๆ แพทย์วางแผนให้กลับบ้านในสัปดาห์หน้า
ข่าวสด แนวหน้า ไทยรัฐ	<b>รางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล</b> -เสนอข่าว นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในฐานะรองประธานมูลนิธิรางวัล สมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล แดงผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ 26 ประจำปี 2560 มีผู้ ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลทั้งสิ้น 45 ราย จาก 27 ประเทศ สาขาการสาธารณสุข ได้แก่ ศ. พอร์ท เตอร์ ดับเบิลยู แอนเดอร์สัน จูเนียร์ ร่วมกับ นพ.เดวิด เฮซ สมิต แห่งมหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด และ นพ.จอห์น บี รอป บินส์ ร่วมกับ พญ.ราเชล ชเนียร์สัน แห่งสถาบันสุขภาพเด็กและพัฒนาามนุษย์แห่งชาติ สหรัฐอเมริกา เป็นนักวิจัย 2 กลุ่ม ที่ได้ศึกษาวิจัยแบบคู่ขนานและเป็นอิสระต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2513 เกี่ยวกับกลไกก่อโรค และการผลิตวัคซีน ป้องกันการติดเชื้ออีโอมีฟิลุส อินฟลูเอนเซ ชนิดบี ซึ่งเป็นแบคทีเรียสำคัญที่ก่อโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบในเด็ก โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
ไทยโพสต์ ข่าวสด บางกอกทูเดย์	<b>ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานรัฐ</b> -เสนอข่าว สำนักงาน ป.ป.ช.เผยแพร่ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งไม่มีหน่วยงานใดได้คะแนนในเกณฑ์ต่ำและต่ำมาก โดยหน่วยงานภาครัฐระดับ

สื่อ	ประเด็นข่าว
	กรม 147 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 92.46 คะแนน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 92.13 คะแนน และ สำนักงานกิจการยุติธรรม 91.46 คะแนน
ไทยโพสต์	<p><b>ตั้งศูนย์ยู่ติวโรค</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รวม.สธ. ร่วมการประชุมรัฐมนตรีระดับโลกเรื่อง "ยุติวัณโรคเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมกล่าวว่า ประเทศไทย ข้อมูลล่าสุดปี 2560 มีผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียนรักษา 67,193 ราย คิดเป็นอัตราความครอบคลุมการรักษาเพียงร้อยละ 59.4 สธ.ได้ให้ทุกจังหวัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคระดับจังหวัด เน้นการดูแลรายบุคคลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เร่งรัดการค้นหา วินิจฉัย และการเข้าถึงบริการตรวจวินิจฉัยในกลุ่มเสี่ยงวัณโรค 6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ต้องขังในเรือนจำ ผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเบาหวาน และบุคลากรสาธารณสุข ให้ครอบคลุมร้อยละ 90 เพื่อลดอัตราการเกิดการระบาดของวัณโรคในประเทศไทย ให้เหลือ 88 ต่อแสนประชากร ในสิ้นปี พ.ศ.2564</p>
ข่าวสด	<p><b>ให้กำลังใจ อสม.</b></p> <p>-เสนอข่าว พ.ญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มอบนโยบายการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปี 2561 แก่อสม. และเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ตลาดบ้านดินดำ ต.ดินดำ อ.จันทาร จ.ร้อยเอ็ด พร้อมมอบสิ่งของจำเป็น</p>
ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>ตรวจคุณภาพทรายอะเบท</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า "ทรายอะเบท" หรือ ทรายกำจัดลูกน้ำ เป็นวัตถุอันตรายที่ใช้ทางสาธารณสุขชนิดที่ 3 ผู้ประกอบการต้องขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ และขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนทำการผลิต นำเข้า หรือส่งออก และต้องมีการแสดงเลขทะเบียนวัตถุอันตรายและฉลากตามที่กฎหมายกำหนด กรมฯ ได้ร่วมกับอย.เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทรายกำจัดลูกน้ำ เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยสุ่มเก็บตัวอย่างที่จำหน่ายในท้องตลาด 31 ตัวอย่าง ผลการตรวจพบว่า ทุกตัวอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด โดยมีแผนติดตามคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>โรคหน้าหนาว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สธ.ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพในช่วงหน้าหนาว รวมทั้งกำชับให้สสจ. และรพ.ในสังกัดทุกแห่ง เตรียมความพร้อมดูแลสุขภาพประชาชนที่เจ็บป่วยจากโรคภัยช่วงหน้าหนาว โดยเฉพาะใช้หัตถ์ใหญ่ รองลงมาคือ โรคมือเท้า ปาก โรคอุจจาระร่วง และโรคผิวหนัง ขอให้ประชาชนดูแลร่างกายให้อบอุ่น รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ไม่ดื่มเหล้าแก้หนาว และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>หนอนตัวแบนนิวกินี</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวิจารณ์ ลิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวภายหลังประชุมเกี่ยวกับการตรวจสอบพื้นที่การระบาด การประเมินความเสี่ยง และแนวทางป้องกัน "หนอนตัวแบนนิวกินี" หรือ "เอเลียนสปีชีส์" 1 ใน 100 ชนิดพันธุ์ที่รุกรานรุนแรงที่สุดของโลก ว่า ไม่อยากให้ตระหนกเกี่ยวกับอันตรายทางสุขภาพ กระทรวงฯ จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแพร่ระบาด ผลกระทบต่อระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อมที่ใช้กระจายพันธุ์ พร้อมนำตัวอย่างหนอนตัวแบนนิวกินีที่พบในจังหวัดต่าง ๆ มาตรวจสอบสารพันธุกรรม ส่วนประชาชนที่พบ ขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง และอย่าสัมผัสเป็นชั้น ๆ เพราะจะทำให้เกิดการกระจายพันธุ์เพิ่มขึ้น ควรใช้เกลือโรยและใช้น้ำร้อนอุณหภูมิประมาณ 70 องศาเซลเซียส</p>
ไทยรัฐ	<p><b>เตือนโรคฉี่หนู</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสุพรรณ ตุงครดดิษชาติ สสอ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชนให้ระวังโรคฉี่หนู โดยในปีนี้มีผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 2 ราย ที่ ต.ละอาย และ ต.กะเปียด คาดว่าในฤดูฝนจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จึงเร่งให้รพ.สธ. และอสม.ในพื้นที่ออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แนะนำวิธีการป้องกันโรค หากมีอาการป่วยไข้สูง ปวดน่อง ตาแดง ต้องรีบพบแพทย์รักษา หลีกเลี่ยงการย่ำน้ำ โดยเฉพาะเมื่อมีบาดแผล หากย่ำน้ำท่วมแล้วให้รีบล้างเท้าให้สะอาดด้วย</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>สสจ.สตูลตรวจสุขภาพหัวหน้าส่วนราชการ</b></p> <p>-เสนอภาพข่าว นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์ นพ.สสจ.สตูล จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในจังหวัดสตูล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ผลตรวจเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ เช่น ความดัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	โลหิตและน้ำตาลในเลือด แนะนำให้ลดอาหารประเภท หวาน มันเค็ม เริ่มออกกำลังกายอย่างน้อยให้ได้สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
ข่าวสด	<b>สสจ.นราธิวาสเตือนห้ามขายยาต้องห้าม</b> -เสนอข่าว นพ.สมหมาย บุญเกลี้ยง นพ.สสจ.นราธิวาส นำคณะเภสัชฯ ออกกำกับร้านขายยาในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส เตือนห้ามขายยาประเภทอันตราย ยานอนหลับที่พบมากในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นสารที่ใช้ผสมยาเสพติด จากการตรวจไม่พบยาต้องห้าม ได้ยึดร้านขายยานายาที่ไม่ได้รับอนุญาตมาจำหน่าย หากพบการกระทำผิดหรือลักลอบจำหน่ายจะถอนเพิกถอนใบอนุญาตทันที
ข่าวสด	<b>หนองคายตรวจสุขภาพพระ-เณร</b> -เสนอข่าว นายสุชาติ ทีคะสุข รองผวจ.หนองคาย กล่าวว่า ได้ติดตามการปฏิบัติงานโครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุ-สามเณร ประจำปี 2560 เป็นความร่วมมือระหว่าง สสจ.หนองคายกับสำนักงานพระพุทธศาสนา ผลการตรวจสุขภาพพบว่า พระภิกษุ-สามเณรส่วนใหญ่มีปัญหาป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และมีสุขภาพในช่องปาก และพบสารเสพติดในปัสสาวะประมาณร้อยละ 3 ของจำนวนพระภิกษุ-สามเณรทั้งหมด
เดลินิวส์	<b>โรคไข้เลือดออก กทม.</b> -เสนอข่าว นายเมธิพนธ์ ชาทะเมธิกุล ผอ.กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า ขณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกอีก 1 ราย เป็นหญิงอายุ 26 ปี จากเขตบางแค และเป็นผู้ป่วยธาลัสซีเมียเสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 ต.ค.ที่ผ่านมา นับเป็นเป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 2 หลังจากเด็กหญิงอายุ 14 ปี ในเขตหนองจอกเสียชีวิต จึงขอความร่วมมือประชาชนดูแลพื้นที่ตามนโยบาย 3 เก็บ คือเก็บบ้าน เก็บภาชนะมีน้ำขัง และเก็บขยะ เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด
เดลินิวส์ สยามรัฐ คอลัมน์ แวดวงของเรา	<b>เครื่องกระตุ้นหัวใจ</b> -เสนอข่าว ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) เพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจในการใช้งาน และสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะหัวใจหยุดเต้นได้อย่างทันที่ ณ ห้องนพดล ทองโสภิต ชั้น 3 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
มติชน ไทยรัฐ	<b>ความรุนแรงในครอบครัว</b> -เสนอข่าว พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. กล่าวในการแถลงข่าวจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2560 ว่า นอกจากการตีมีด ยาเสพติด อีกปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความรุนแรง คือ การใช้วาจาที่ไม่เหมาะสม ได้สำรวจความคิดเห็น 10 คำร้ายที่ไม่อยากได้ยินจากคนในครอบครัว 1.ไปตายซะ 2.คำด่า (เลว/ชั่ว) 3.แกไม่น่าเกิดเป็นลูกฉันเลย 4.ตัวปัญหา 5.ดูลูกบ้านอื่นบ้างสิ 6.นำรำคาญ 7.ตัวช่วย 8.นำเบือ 9.ไม่ต้องมายุ่ง 10.เชื่อพ่อเชื่อแม่มันแรง ส่วนคำดีที่อยากได้ยิน 1.เหนื่อยไหม 2.รักนะ 3.มีอะไรให้ช่วยไหม 4.คำชมเชย (เก่ง/ดี/เยี่ยม) 5.ไม่เป็นไรนะ 6.สู้ๆ นะ 7.ทำได้อยู่แล้ว 8.คิดถึงนะ 9.ขอบคุณนะ และ 10.ขอโทษนะ
ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์	<b>อุบัติเหตุทางถนน</b> -เสนอข่าว พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ได้จัดกิจกรรมภายใต้ประเด็นหลักคือ เป้าหมายปี 2563 ต้องลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บที่รุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนลง 50% โดยประเทศไทยมีสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญโดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติและนโยบายหลักด้านการยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
เดลินิวส์	<b>ห้องผ่าตัดอัจฉริยะ</b> -เสนอข่าว คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เปิดห้องผ่าตัดอัจฉริยะ “Hybrid OR” แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใช้งบประมาณ 100 ล้านบาท มีเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปชนิดแขนหุ่นยนต์หมุนได้ 360 องศา เพื่อรักษาโรคซับซ้อนในผู้ป่วยกลุ่มสูงวัยโรคหลอดเลือดในสมอง
ไทยรัฐ	<b>โฆษณารายได้ในรพ.</b> -เสนอข่าว น.ส.อุณ บุญศิลป์ อายุ 73 ปี นำภาพจากกล้องวงจรปิดของรพ.ราชภัฏบรณเฑาะว์ เข้าแจ้งความกับสน.ราชภัฏบรณเฑาะว์ เพื่อให้ช่วยตามหาตัวหญิงสาวชาวไทย อายุประมาณ 35-40 ปี ที่ก่อเหตุลักเงินสดไป 8,000 บาท ขณะรอแพทย์ตรวจร่างกาย ตำรวจเชื่อว่าคนร้ายรายนี้ไม่น่าจะก่อเหตุที่รพ.ราชภัฏบรณเฑาะว์เพียงแห่งเดียว ขณะที่รพ.ราชภัฏบรณเฑาะว์ได้นำภาพถ่ายหญิงคนร้าย มาติดประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันเฝ้าระวัง และเตือนให้ผู้ป่วยรวมถึง

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ผู้ใช้บริการระมัดระวังด้วย
เพจ Drame-addict	<b>โรคซึมเศร้า</b> -เสนอข่าว เพจ Drame-addict แชร์ภาพข้อความที่มีคนอ้างตัวว่าเป็นนักจิตวิทยา ส่งข้อความไปกล่อมผู้ป่วยโรคซึมเศร้าให้เลิกกินยารักษา อ้างว่าโรคซึมเศร้าเป็นเรื่องของความคิด แพทย์ก็เรื่องขึ้นมาเพื่อหลอกขายยา โดยเจ้าของเพจให้ข้อเท็จจริงว่า โรคซึมเศร้าไม่ใช่เรื่องคิดไปเอง แต่เกี่ยวกับสารสื่อประสาทในสมองที่ทำงานผิดปกติ ซึ่งยารักษาโรคซึมเศร้าจะช่วยในส่วนนี้
ไทยรัฐ คอลัมน์ มันมากับอาหาร	<b>โซเดียมในซอสพริกและมะเขือเทศ</b> -เสนอข่าว สถาบันอาหารสุ่มตัวอย่างซอสพริกและซอสมะเขือเทศ 5 ยี่ห้อ พบว่า ทุกตัวอย่างมีปริมาณโซเดียมสูง หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้รับประทานแต่น้อยหรือรับประทานอาหารชนิดอื่นแทน
เดลินิวส์ คอลัมน์ ข่าวสั้นรอบโลก	<b>ความดันโลหิตสูง</b> -เสนอข่าว สมาคมโรคหัวใจอเมริกัน ปรับลดเกณฑ์ระดับความดันโลหิตที่ใช้พิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นโรคความดันโลหิตสูง จากเดิม 140/90 มิลลิเมตรปรอท เป็น 130/80 มิลลิเมตรปรอท เป็นการปรับแก้ไขเกณฑ์ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2546 โดยผู้เชี่ยวชาญแนะนำผู้ที่เริ่มเข้าเกณฑ์ไม่จำเป็นต้องรักษาด้วยยา แต่ให้เฝ้าระวังและปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิต



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch